

1. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội và nhân tố tác động ngày thành lập Đội thi u nhi c u qu c:

Năm 1858, thực dân Pháp đặt chân tới bờ biển vùng Đà Nẵng mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài hơn 80 năm tại Việt Nam. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Phát xít Nhật và bọn vua quan phong kiến, cuộc sống của nhân dân ta rất khốn khổ. Cha mẹ bỏ ruộng, bỏ áp bức, mất ruộng, sống trong cảnh nghèo khổ, con cái ăn không đủ no, mẹ không đủ sữa, không đủ tiền mua sách vở để học. Nhiều gia đình phải bán vợ để con đi làm tôi tớ cho địa chủ, thuê bòn.

Trong tình hình đó, Bác Hồ (lúc đó vẫn tên là Nguyễn Tất Thành) đã sớm có chí quyết tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đổi tên là anh Ba, rời bờ biển Nhà Rồng với công việc phụ bếp trên tàu Đô đốc La-tút-sơ Tô-rê-vin-ô ra nước ngoài học tập cách mạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại bán đảo Cửu Long (Trung Quốc) Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và nhất trí thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Bác Hồ khởi thảo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta.

2. Mối tác động của thi u nhi Việt Nam và các tổ chức tiền thân của Đội ta trước ngày thành lập

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Nơi nào có chi bộ Đảng và tổ chức Đoàn thì nơi đó có tổ chức Đội Thi u nhi hoạt động giúp cách mạng. Trong phong trào công nông (1930-1931), tại các chi bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đã tập hợp được nhiều đội viên thi u nhi cách mạng sinh hoạt trong các đội Đảng Tô quân. Trong các đội Đảng Tô quân có nhiều đội viên gan dạ như những người giao nhiêm vụ liên lạc, đưa thư, rải truyền đơn. Hai đội viên Trần Quốc Việt và Nguyễn Tất Năm đã có sáng kiến kết tập truyền đơn vào tên tre, dùng cung bắn vào đầu lính ở Đồn Liêu. Lợi dụng đêm tối, hai bọn nhòm bò tới gần đồn rồi bắn truyền đơn vào, khiến cho tinh thần quân lính xôn xao, có tên đã bỏ vũ khí. Tại Thái Bình, có một đội viên tên là Ba, con nhà nghèo, đã theo người lớn đi cứu tranh chèo thuyền vào cửa biển năm 1930. Ba bị địch bắt, bị đánh đập dã man nhưng quyết không khai. Lúc tù không sợ hãi, còn dùng que, dùng móng gãi non thay phấn để học chữ. Về sau, bọn gác phiến tên Ba về.

Trong phong trào Dân chủ (1936-1939), đồng chí lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hội đồng Nhi đoàn đồng chí thành lập một số tổ chức như Hà Đông, Nam Định, Hội Phòng... Nhiều đồng chí viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, đội múa, đội ca nhạc, đội bóng... Tổ chức Đội Thi đấu niên đã từng bước đồng chí hình thành.

### 3. ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đội TNTP Hồ Chí Minh đồng chí thành lập theo nhu cầu tất yếu của lịch sử đồng chí đất nước, bởi lẽ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào thi đấu nhi Việt Nam là bộ phận hữu cơ trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước ngày thành lập Đội, thi đấu nhi cũng đã từng họp hoạt động theo nhóm nhưng không có sự thống nhất chức năng tính chất theo từng địa phương vì mục đích chung là cùng cha anh tham gia cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, Đội Nhi đồng chí của quốc gia đồng chí hình thành lập hội thi đấu nhi vào một tổ chức thống nhất tại Trung ương đồng chí theo địa phương đồng chí sự hướng dẫn, phân công của Đoàn Thanh niên, giáo dục các em theo tinh thần cách mạng và coi các em là một lực lượng cách mạng.

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập cho thế hệ thi đấu nhi, nhi đồng chí đã có tổ chức của mình, có điểu kiện và nguyên tắc hoạt động riêng của tổ chức mình. Tổ chức Đội đồng chí thành lập có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của thi đấu nhi đồng chí.

Việc thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh còn có tầm quan trọng vì từng họp các em trong cùng đội tuyển thi đấu nhi đồng chí, nhờ vậy các em có cùng chung vẻ mặt tâm lý, yêu thích hoạt động cùng nhau học hỏi, đồng chí rèn luyện và trưởng thành.

### 4. Ngày thành lập Đội 15 tháng 5 năm 1941

Tháng 2 năm 1941, Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh bí mật về nước vùng Pác Pó (Cao Bằng) đồng chí trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng đồng chí do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì. Tổng phân tích diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Đoàn đồng chí lập Đoàn Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh và tổ chức ra các đoàn thể của quốc gia Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng chí của vọng là đoàn thể của quốc gia trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên đến 15 - 16 tuổi và giao cho Đoàn phân công công tác thi đấu nhi.

#### 4.1. Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng chí của quốc gia

Trên tinh thần “Tuổi trẻ làm việc trẻ” và cũng là phù hợp với lứa tuổi, Đội Nhi đồng công nhân quốc gia có nhiệm vụ: Làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp của Đội, là lực lượng đi đánh Tây du kích Nhật.

#### 4.2. Lực lượng thành lập Đội Nhi đồng công nhân quốc gia (15/ 5/ 1941)

Ngày 15/5/1941 trở thành mốc son sáng chói trong lịch sử vang dội của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ngày ấy, ở gần hang Pác Bó, xuôi dòng suối Lê Nin, dưới chân núi Thoong Mỏ, ở thôn Nà Mỏ, xã Trùng Khánh, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng có 5 thiếu niên là Nông Văn Dũng, Nông Văn Thành, Lý Văn Thành, Lý Thị Nhi, Lý Thị Xuân, dưới sự lãnh đạo của các anh Đội Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thuyết phục, tập hợp để thành lập Đội Nhi đồng Công nhân quốc gia theo quy định của Đội Công nhân Việt Nam. Đội có mục đích là tham gia đánh Tây, du kích Nhật, giành quyền lợi cho nhân dân” với nhiệm vụ làm giao thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ, canh gác cho các cuộc họp của Đội... Đội được bố trí nhiệm vụ, tên của Đội đã đặt bí danh cho các đội viên: Dũng mang bí danh Kim Dũng, Thành là Cao Sơn, Thành là Thanh Minh, Xuân là Thanh Thu, Nhi là Thu Tiên. Cuộc họp đã bầu Kim Dũng làm đội trưởng. Cuộc bầu cử 5 bạn được kết nạp Đội đã tuyên bố “Trung thành với Đảng, tuyệt đối giữ bí mật, dù có phải hi sinh tính mạng cũng không phản bội lợi ích nhân dân và cách mạng”. Đội Nhi đồng công nhân quốc gia chính thức thành lập (về sau gọi là Đội thiếu niên công nhân quốc gia).

#### 5. Những hoạt động chính và một số mốc son tiêu biểu của tổ chức Đội

Lần đầu tiên cùng lịch sử dân tộc, tổ chức Đội đã từng bước xây dựng và phát triển một số tỉnh thành như: Cao Bằng, Hà Nội, Hà Nam... Hình thức tổ chức rất phong phú, bên ngoài là các đội bóng, đá cầu, đội ca hát những bên trong là các hoạt động cách mạng, tuyên truyền cho Việt Minh.

Càng gần đến năm 1945, phong trào cách mạng ở nước ta càng mạnh mẽ, Pháp- Nhật càng tàn ác, nhân dân ta càng kiên cường đấu tranh. Nhiệm vụ của đội đã cùng người lớn tham gia chiến đấu, phá kho thóc của địch theo đường lối của Đảng. Trong chiến công tiêu diệt hai đội địch Phai Khắt và Nà Ngạn của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tháng 12 năm 1944), có sự góp phần tích cực của em Hùng, một đội viên thiếu niên, làm nhiệm vụ trinh sát đã dũng cảm lọt vào ổ địch do thám tình hình.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, thiếu niên Hà Nội đã cùng cha anh tham gia chiến công, trong đó có trận Bỏ an binh, góp phần làm nên chiến thắng của cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Mặc dù rất trẻ với các công việc của đội trưởng, những Đảng, Bác Hồ luôn dành cho các em thiếu niên sự quan tâm đặc biệt. Nhân ngày khai trường năm học đầu tiên và tập trung thu đầu tiên dưới cờ Đảng, Bác Hồ đã viết thư cho học sinh và thiếu niên công nhân nước nhà các em ra sức học tập, siêng năng tập thể thao và ra sức giúp cho Nhi đồng công nhân vùng Hồ, để mai sau lớn

thành những người dân xứng đáng với mặt nước đòng đòng, tẻ do.

## 6. Câu chuyện về anh Kim Đồng, người đi trước người đi tiên của Đ. Việt

Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người đi trước người đi tiên của Đ. Việt, sinh năm 1928, người dân tộc Nùng, ở thôn Nà M, xã Trùng Khánh, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhà Kim Đồng rất nghèo. Cha bỏ chết vì nạn phu phen lao động của thực dân Pháp. Anh trai đi công tác luôn. Nhà chỉ có một tàn tật và người em họ cô là Cao Sơn.

Từ bé, Kim Đồng đã có tinh thần yêu nước, căm ghét giặc Pháp. Vùng quê hương Kim Đồng là nơi có phong trào cách mạng rất sớm. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, Đ. Việt Nhi đồng của quê đã được thành lập có 5 đồng viên và Kim Đồng được bầu là đồng trưởng của Đ. Việt. Trong công tác, Kim Đồng luôn tỏ ra dũng cảm và có hiểu biết.

Một lần, sau khi làm nhiệm vụ dẫn cán bộ vào căn cứ, Kim Đồng đang trên đường trở về nhà thì nghe có tiếng đồng loạt trong rừng. Kim Đồng liền chạy Cao Sơn tìm cách báo động cho các anh cán bộ đang ở trong xóm bí mật. Sau khi quan sát, Kim Đồng đã nhìn thấy bọn lính đang đi đồng loạt về phía xóm bí mật. Kim Đồng liền chạy vào xóm và im lặng đứng ở bên đường. Kim Đồng báo Cao Sơn lùi về phía sau, chực chờ báo cáo. Đ. Việt cho bọn đi rồi, Kim Đồng ngấm mật đi hình, đứng chờ đợi và vượt qua suối, lên phía rừng. Nhờ vậy, bọn lính sợ hãi không dám tiến lên. Chúng nó sợ hãi. Quả nhiên, thấy có bóng người chực chờ, bọn lính liền đứng và hô: “Đồng chí!”.

Kim Đồng không động chân. Giặc bọn theo. Anh Kim Đồng đã anh dũng hi sinh. Hôm nay là sáng sớm ngày 15 tháng 02 năm 1943.

## 7. Các hoạt động, mặt trận tiêu biểu của Đ. Việt giai đoạn 1945- 1954

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Nam Bộ, quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Đ. Việt lãnh đạo của Đ. Việt, Bác Hồ và sự phối hợp của Đoàn, tỉnh ủy Đ. Việt đã tập hợp các em thiếu nhi tham gia tích cực vào các phong trào chống giặc đói, giặc dốt, chống giặc ngoại xâm. Tiếng vang của Đ. Việt Nhi đồng của quê Mai Húc Đ. Việt (Hà Nội) lan nhanh sang các tỉnh khác, thiếu nhi đã tích cực tham gia kháng chiến như làm liên lạc, vào du kích, trinh sát, tình báo. Các đồng chí của quê đồng đội của Kim Đồng tập chi ở khu vực cùng ánh đuốc sáng Lê Văn Tám; hoạt động của các Đ. Việt Thiếu niên Bát Sốt, Đ. Việt Thiếu niên Phan Rí, Đ. Việt Thiếu niên Phan Đình Phùng,... đã thôi thúc, cổ vũ những người bạn cùng lứa tuổi vì thêm trang mới trong cuốn lịch sử Đ. Việt của chúng ta.

Giữa năm 1946, hai tỉnh ủy Đ. Việt TNTP và Hội Nhi đồng của vùng sát nhập lại làm một và lấy tên chung là Đ. Việt Thiếu nhi của quê.

Mùa xuân năm 1947, có một đồng viên dũng cảm của Đ. Việt ta đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ liên lạc ở trận đánh bên làng Giá người thành Hà Nội, đó là Đồng Văn Núi - người đi trước người đi tiên là liệt sĩ thiếu niên đồng đội của Chính phủ truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngoài ra còn nhiều người chiến đấu hi sinh dũng cảm của thiếu nhi mãi mãi làm đẹp trang sử

Đội ta như: Võ A Dính (Lai Châu), Phạm Ngọc Đa (Hải Phòng),...

Tháng 2 năm 1948, Bác Hồ gọi thế cho các cháu nói về nội dung, ý nghĩa và cách tổ chức "Phong trào Truân Quốc Toản" nhằm động viên khuyến khích thi đua hăng hái và giúp đỡ đồng bào, trẻ em học tập là các gia đình bố mẹ, neo đơn, thiếu niên, liệt sĩ... Phong trào nhanh chóng phát triển rộng khắp.

Tháng 3 năm 1951, Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên công nhân đã quyết định thành lập tổ chức thi đua nhi, lấy tên là Đội Thi đua nhi tháng Tám và thành lập một số chi đoàn trẻ em như thi đua nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, khẩu hiều, đồng hiều, cờ hiều, phiên chợ tổ chức của Đội.

Như vậy, sau những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hi sinh, tổ chức Đội đã thực sự trở nên thành vững mạnh và bao phủ công. Nhiều tập thể của đội viên đã được khen thưởng, xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân.

8. Hoạt động, mục đích của Đội trong giai đoạn 1954 - 1975  
Ngày 01 tháng 6 năm 1954, Việt Bắc, tờ báo "Tiền phong Thi đua niên" của Đội ra đời trên thân của báo "Thi đua niên tiền phong" ngày nay. Tờ báo là tiếng nói của thi đua niên, nhi đồng nêu các phong trào của Đội và phong trào thi đua nhi Việt Nam, nhằm hướng các em vào những hoạt động có ích, góp phần giáo dục và bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và trách nhiệm xã hội cho các em.

Tháng 11 năm 1956, Đội Hội Đoàn toàn quốc lần thứ II đã quyết định đổi tên Đội Thi đua nhi tháng Tám thành Đội TNTP Việt Nam.

Cũng trong năm 1956, Đội được tổ chức theo các sở trường học nhằm giáo dục thi đua nhi một cách toàn diện và góp phần xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa. Được biết, năm 1958, phong trào Kêu gọi học sinh ra đời, nhanh chóng cuốn hút các em thi đua niên nhi đồng tham gia. Ngày 17 tháng 6 năm 1957, Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức được thành lập. Nhiều loạt trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội: Truân, cờ, khăn quàng đỏ cũng được đầu tư sản xuất. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 ngày thành lập Đội (15/5/1959), Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Bác Hồ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao lá cờ thêu dòng chữ vàng: "Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thành lập Tổ quốc, sẵn sàng!".

Năm 1961, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Đội TNTP Việt Nam (15/5/1941-15/5/1961), Bác Hồ đã gọi thế cho thi đua nhi công nhân và căn dặn các em 5 điều:

" Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào  
Hăng hái tập t, lao động t t  
Đoàn kết t t, kết lu t t  
Giữ gìn và sinh hoạt t t

Khiêm tốn thà thua đúng công lý”.

5 đời Vua Bác Hồ dạy tôi đó đã trở thành niềm tin, sức mạnh, niềm vui, phấn khởi hàng ngày cho mọi hoạt động của Đội. Nhờ ngời đức tính, nhờ ngời gương mẫu tiêu biểu, nhờ ngời việc làm mang nếp sống của người lao động mới xuất hiện và thổi bùng lên niềm tin của nhân dân như hoa mùa xuân, đời đời hình ảnh: Bùi Thế Tấn (Thái Bình), 13 tuổi đã cống hiến Nguyễn Thế Hùng bồi đắp chân đi học suốt ba năm, đức Bác Hồ thầy dạy huy hoàng; Nguyễn Ngọc Ký (Hà Nội) bồi đắp hai tay tôi thầy dạy, đã luyện cách viết bằng chân, bằng bàn tay học tập suốt ngày đêm 1 đời khi học xong đời học và trở thành giáo viên; Nguyễn Bá Ngọc (Thanh Hóa) quên mình cứu hai em nhỏ, ... Những tập thể Đội xuất sắc như: Liên đội Tam Sơn (Bắc Ninh) quê hương phong trào “Nghìn việc tốt”, Liên đội cấp 1, II Trường Văn Giang (Hà Nội), Liên đội trường cấp 2 Bắc Lý (Hà Nam)...

Ở miền Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng gian khổ, Trong hoàn cảnh này, những trang sử vẻ vang của Đội thiếu niên, nhi đồng miền Nam cũng được viết nên. Với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, thiếu niên nhi đồng miền Nam gan dạ, anh hùng không sợ hi sinh đứng lên cùng cha anh đánh giặc. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đồng bào Mỹ cho không quân đánh phá miền Bắc, thiếu niên công nhân bước sang một thế kỷ mới với niềm tin son sắt thêu trên lá cờ của Trung ương Đoàn trao cho nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày sinh nhật Đội (15/5/1966):

“Vâng lời Bác dạy  
Làm nghìn việc tốt  
Chống Mỹ cứu nước  
Thiếu niên sẵn sàng!”

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ vĩnh viễn ra đi, đồng bào cho thiếu niên nhi đồng công nhân “muôn vàn tình thương yêu”. Trung ương Đoàn thay mặt tuổi trẻ công nhân đồng nghiệp Trung ương Đoàn cho Đoàn, Đội được mang tên Bác. Theo nguyện vọng của tuổi trẻ, ngày 30/01/1970, Đội được mang tên Bác Hồ vĩ đại: Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hàng ngày tôi kêu gọi công nhân và Đoàn, tập thể đội viên cứu hai miền Bắc Nam không ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, phấn đấu trên tất cả các mặt học tập, lao động, chiến đấu, xây dựng Đội, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam vào mùa xuân năm 1975.

Thức hiệm theo năm đời Vua Bác Hồ dạy, Đội TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt hoạt động phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

## 9. Hoạt động của Đội giai đoạn 1986 đến nay

Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng từng bước đi mở rộng các hoạt động của mình cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước.

Đội Hội Đoàn toàn quốc Liên đoàn Văn đã quy định nội dung và mở rộng các hình thức hoạt động Đội nhằm tiếp hợp đồng đội thi đấu nhi các nội dung “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”. Các phong trào của Đội phát triển mạnh mẽ với các hình thức đa dạng và luôn đi mở rộng. Phong trào thi đua học tập, phong trào “Kể chuyện hay”, “Phong trào Tròn Quốc Toản” tiếp tục phát triển với những hình thức mới như: “áo lá tre ngà”, “Ung nội các nội ngữ”, “Nhân viên giỏi học”, “Thi đấu nhi nghèo vượt khó”,... Đội Hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc Liên đoàn Văn, thế hệ, thế năm liên tiếp được tổ chức để biểu dương thành tích của thi đấu nhi. Trong giai đoạn này, liên hoan các nhà thi đấu nhi là một nét mới trong tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tháng 8 năm 1991, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội thông qua nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển và trở nên thành.

Ngày 25 tháng 7 năm 2003, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn Liên đoàn Văn 3 (khoá VIII) đã quy định nội dung của đội và ban hành Điều lệ Đội Thi đấu nhi Liên đoàn Văn Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Đội phát triển mạnh mẽ, vững bước trong thế kỷ 21, xứng đáng là tổ chức của thi đấu nhi Việt Nam, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

## 10. Nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn 1986 đến nay

Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, bẽn lèn, đội viên tốt xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

## 11. Nhiệm vụ qua các thời kỳ đổi tên của Đội

- Đội Nhi động của quốc gia có nhiệm vụ là làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, đảng viên đánh Tây đuổi Nhật.

- Đội Thi đấu nhi của quốc gia (1946) có nhiệm vụ làm nhiệm vụ giao thông liên lạc, trinh sát góp phần cùng cha anh tham gia vào các cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

- Đọi Thiệu nhi Tháng Tám (Tháng 3 năm 1951) có nhiệm vụ là làm theo lời Bác dạy “Tuổi trẻ làm việc này”.

- Đọi TNTP Việt Nam (Tháng 11 năm 1956) có nhiệm vụ là thực hiện theo năm điếu Bác Hồ dạy.

- Đọi TNTP Hồ Chí Minh (30 tháng 1 năm 1970) có nhiệm vụ thực hiện theo năm điếu Bác Hồ dạy:

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

2. Học tập tốt, lao động tốt

3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

4. Giữ gìn và sinh hoạt tốt

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm!

12. ý nghĩa những lời điếu tên của Đọi

- Sau cách mạng tháng Tám thành công, những Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập - Tự do. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta bước sang thời kỳ mới. Đọi phù hợp với nhiệm vụ cách mạng và cũng để khắc ghi những lịch sử quan trọng của đất nước, Đọi Thiệu nhi của chúng ta có điếu tên gọi là Đọi Thiệu nhi Tháng Tám (tháng 3 năm 1951).

- Thời kỳ to lớn của nhân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp (1946- 1954), đất nước bước chia cắt hai miền: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam dưới ách xâm lược của đế quốc Mỹ không ngừng gian khổ, hi sinh đứng lên chống Mỹ cứu nước nhằm mục tiêu thống nhất nước nhà. Tháng 11 năm 1956, Đọi được đổi tên là Đọi Thiệu niên Tiên phong Việt



Nam v i ý nghĩa “Tu i nh làm vi c nh , tu theo s c c a mình”, Đ i luôn tiên phong xung kích đi đ u trong m i ho t đ ng c a Đ i góp ph n nh bé c a mình cùng cha anh ch ng Mĩ c u n c.

- Ngày 30 tháng 01 năm 1970, Đ i vinh d đ c mang tên Bác kính yêu: Đ i TNTP H Chí Minh. Đi u này có ý nghĩa r t to n, đó là đ t ng nh đ n công n vun tr ng, d y d , nâng niu thi u niên, nhi đ ng c a Bác H . Đ ng ta mong mu n th h tr n c ta su t đ i trung thành v i lí t ng c a Đ ng, c a Bác, s ng chi n đ u, lao đ ng và h c t p theo g ng Bác H , đ a s nghi p cách m ng c a Đ ng đ n th ng l i hoàn toàn.

### 13. Hoàn c nh ra đ i các phong trào l n Đ i

#### 13.1 Phong trào Tr n Qu c To n (tháng 2 năm 1948)

Phong trào này do Bác H đ x ng. Tháng 2 năm 1948, xu t phát t th c t c a cu c kháng chi n ch ng Pháp, Bác H ã vi t th cho thi u nhi: “Qua năm m i, Bác đ ngh các cháu làm m t vi c là các cháu t ch c nh ng Đ i Tr n Qu c To n đ đi đánh gi c và l p đ c nhi u chi n công nh ng mà c t đ tham gia kháng chi n b ng cách giúp đ đ ng bào”. “T 5 đ n 10 cháu t ch c thành m t Đ i giúp nhau h c hành, khi h c r nh, m i tu n m y l n c đ i đ m nhau đi giúp đ ng bào, tr c giúp các nhà chi n sĩ, th ng binh, l n l t giúp nh ng nhà ít ng i. S c các cháu làm đ c vi c gì thì giúp vi c y. Thí d quét nhà, gánh n c, l y c i, gi em, d y ch qu c ng , giúp đ đ ng bào tham gia kháng chi n”.

Th c hi n sáng ki n c a Bác, phong trào Tr n qu c To n phát tri n m nh m và r ng kh p. Tính s b , trong th i kì kháng chi n ch ng Pháp, các em thi u niên, nhi đ ng ã giúp đ gia đình th ng binh li t sĩ 27.192 công lao đ ng, tát n c, gánh phân, làm c , xay lúa, giã g o, chăn trâu bò, ... Công tác “Tr n Qu c To n” ã tr thành m t n i dung công tác lâu dài c a Đ i, g n bó mãi mãi v i l ch s và ho t đ ng c a Đ i. Ngày nay, công tác “Tr n Qu c To n” đ c phát tri n v i nhi u hình th c phong phú nh : Đi tìm đ a ch đ , áo l a t ng bà, ...

#### 13. 2 Phong trào k ho ch nh (1958)

Làm theo l i Bác H d y:

Tuổi trẻ làm việc trẻ

Tuổi trẻ theo sức của mình

Năm 1958, theo sáng kiến của thi đua nhi đồng xã Sơn Tây (nay là Hà Tây) và thành phố Hồ Chí Minh, đó là tập hợp các bạn thi đua nhi đồng cùng tham gia làm kế hoạch nhi đồng tích cực góp chung xây dựng nhà máy nhà Thi đua niên thiếu phong đấu tranh Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 12 năm 1958, Bác Tôn Đức Thắng đã viết thư hoan nghênh sáng kiến đó và cho phép mở rộng phong trào kế hoạch nhi đồng trong thi đua nhi đồng. Phong trào nhanh chóng cuốn hút các em thi đua nhi đồng sôi nổi tích cực chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhập phụ thu. Phong trào đấu tranh nhân rộng và phát triển rộng khắp trong hoạt động Đoàn và nhi đồng hình thức phong phú như: “Trồng một cây, nuôi một con”, thu nhập giải y vấn, ... 13.3 Phong trào Nghìn việc tốt (1961)

Năm 1961, liên đoàn Tam Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh có sáng kiến đẩy lên phong trào “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. Phong trào nhanh chóng phát triển sâu rộng trong hoạt động Đoàn và phong trào thi đua nhi đồng các tỉnh miền Bắc. Phong trào đã đấu tranh thi đua niên, nhi đồng thực hiện trên mọi mặt hoạt động, tích cực đi đầu hình nhân ra nhi đồng nổi, tích cực gương tốt nhân lên thành công mặt tập thể thi đua niên, nhi đồng mang nếp sống con ngoan học giỏi xã hội chủ nghĩa.

14. Nhiếp ảnh, ý nghĩa của 3 phong trào lớn của Đoàn

14.1 Phong trào Tròn Quốc Toản (tháng 2 năm 1948)

- Nhiếp ảnh của phong trào: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, phong trào Tròn Quốc Toản đã hoạt động hết sức thi đua thực. Những người viên thiếu niên nhi đồng khi tham gia công tác Tròn Quốc Toản thường tích cực thực hiện theo các khẩu lệnh sinh động như: “Ung nguyện ngu”, “Tháng đến nên đáp nghĩa”, “Tháng thăm một lần, tuần làm một việc”,... Nhiếp ảnh gia đình chính sách như đó mặc dù cô đơn, phận lớn chống con đường đã ra trận những vẫn thủy chung lòng. Sau ngày đấu tranh thực, phong trào Tròn Quốc Toản vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

- Ý nghĩa: Phong trào Tròn Quốc Toản đã phát huy truyền thống “Tinh thần thân ái”, “Ung nguyện ngu” của dân tộc ta. Phong trào tạo nên một tinh thần công tác mới thích hợp với lứa tuổi và điều kiện sinh hoạt của thiếu niên, nhi đồng, là niềm vui của tuổi trẻ đóng góp phần thi đua thực vào cuộc kháng chiến; giúp tích cực Đoàn ngày càng trở nên thành công. Phong trào Tròn Quốc Toản đã trở thành một nội dung công tác lâu dài của Đoàn, gắn bó mãi với lịch sử và hoạt động của Đoàn ta.

## 14.2 Phong trào Kê hoạch nhàn (1958)

- Nhiệm vụ của phong trào Kê hoạch nhàn: Các em thi đua nuôi lợn, trồng rau, trồng cây, chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhập phụ thu, giúp các loại; tăng gia trồng cây, nuôi gia cầm phát triển công nhân. Kê hoạch nhàn chính là góp phần cho ra đời "Đoàn tàu Lúa mang tên TP Hồ Chí Minh", xây dựng "Khách sạn khăn quàng đỏ" ở Thủ đô Hà Nội, Xây dựng trường đại và khu di tích Kê hoạch nhàn Kim Đồng, xây dựng trường đại và nhà trường Kê hoạch nhàn hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; xây dựng công sự vật chất cho hoạt động Đội như mua trồng, cây, khăn quàng đỏ, ...

- ý nghĩa: Phong trào trồng bắp phát triển đi vào chiều sâu, vừa mang tính giáo dục cao, vừa đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, trong học tập và rèn luyện của thi đua.

## 14.3 Phong trào Nghìn việc tốt (1961)

- Nhiệm vụ của phong trào: Xây dựng nếp sống tập thể; giữ gìn và sinh trường lớp, xóm làng; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người già cô đơn, lao động giúp đỡ gia đình, học tập học tập tác xã sản xuất, báo cáo công, làm Kê hoạch nhàn v.v .... Nhiệm vụ em thi đua niên học sự trường thành trong phong trào, trở thành nhân viên cán bộ tốt, nhân viên công dân tốt.

Phong trào liên tục được duy trì, phát triển và không ngừng được nâng cao về mặt lý luận và thực tiễn. Được nâng cao và biểu dương Kê hoạch nhàn công nhân phong trào, Kê hoạch năm 1981 có 5 năm Hội đồng TP Hồ Chí Minh Trung ương là tổ chức mặt trận TP Hồ Chí Minh cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc được biểu dương các em có thành tích tốt trong các phong trào và mặt Kê hoạch công nhân TP Hồ Chí Minh.